

Câu 1 (7,0 điểm). Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8 về các cuộc cách mạng tư sản. Em hãy:

- Nêu các hình thức và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII.
- Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc "đại cách mạng"?
- Theo em, tại sao nước ta không đi theo con đường cách mạng tư sản để thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa như nhiều nước khác trên thế giới?

* **Câu 2 (6,0 điểm).** Thông qua việc trình bày kết cục của hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945). Phát biểu suy nghĩ của em về hai cuộc chiến tranh và rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay.

√ **Câu 3 (7,0 điểm).** Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884 - 1913):

- Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế?
- Em có nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?
- Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế?

.....Hết.....

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ
(Hướng dẫn gồm có 04 trang)

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1	Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8 về các cuộc cách mạng tư sản. Em hãy: a. Nêu các hình thức và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII. b. Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc "đại cách mạng"? c. Theo em, tại sao nước ta không đi theo con đường cách mạng tư sản để thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa như nhiều nước khác trên thế giới?	7.0đ
	a. Nêu các hình thức và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII.	3.0đ
	* Các hình thức diễn ra của các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII	2.0đ
	- Cách mạng tư sản Hà Lan giữa TK XVI diễn ra dưới hình thức đấu tranh giành độc lập.	0.5đ
	- Cách mạng tư sản Anh giữa TK XVII diễn ra dưới hình thức nội chiến.	0.5đ
	- Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ TK XVIII - cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức đấu tranh giành độc lập.	0.5đ
	- Cách mạng tư sản Pháp cuối TK XVIII diễn ra dưới hình thức nội chiến kết hợp chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc.	0.5đ
	* Ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản:	1.0đ
	- Cách mạng tư sản đã thủ tiêu chế độ phong kiến lỗi thời, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, xác lập được quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thúc đẩy nền kinh tế TBCN phát triển nhanh...	0.5đ
	- Thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản có sức ảnh hưởng rộng rãi với các nước trên thế giới, tạo ra nền dân chủ và các thể chế dân chủ, từ đó con người đã sáng tạo ra những thành tựu vĩ đại...	0.5đ
	b. Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc "đại cách mạng"?	2.5đ
	- Cuộc cách mạng được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, được trang bị bởi hệ tư tưởng triết học tiến bộ, góp phần thức tỉnh nhân dân, nhằm thủ tiêu mọi tàn dư của chế độ phong kiến.	0.25đ
	- Có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân mà trước tiên là nông dân. Đây chính là lực lượng quyết định thúc đẩy cách mạng	0.25đ

	<p>phát triển đi lên, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản: <ul style="list-style-type: none"> + Lật đổ tận gốc chế độ phong kiến chuyên chế, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển ... Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa Lu-i XVI lên máy chém, thiết lập nền cộng hòa với bản Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng. + Cách mạng đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. Ví dụ: giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. + Xóa bỏ những cản trở đối với sự phát triển của công thương nghiệp, thống nhất thị trường dân tộc. - Làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở Châu Âu, mở ra thời đại mới, thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ. Nó được ví như "cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu. - Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, thức tỉnh những lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên chống chế độ phong kiến và thực dân. 	1.đ
	<ul style="list-style-type: none"> - Làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở Châu Âu, mở ra thời đại mới, thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ. Nó được ví như "cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu. - Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, thức tỉnh những lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên chống chế độ phong kiến và thực dân. 	0.5đ
	<ul style="list-style-type: none"> - Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thế giới, thức tỉnh những lực lượng dân chủ và tiến bộ đứng lên chống chế độ phong kiến và thực dân. 	0.5đ
	<p>c. Theo em, tại sao nước ta không đi theo con đường cách mạng tư sản để thiết lập chế độ tư bản chủ nghĩa như nhiều nước khác trên thế giới?</p>	1.5đ
	<ul style="list-style-type: none"> - Chế độ tư bản không phù hợp với cách mạng nước ta, không đáp ứng được nguyện vọng và quyền lợi của nhân dân Việt Nam. - Mục tiêu của cách mạng nước ta là xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, mọi quyền lợi đều thuộc về nhân dân... - Các cuộc cách mạng tư sản đều không triệt để, không giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân... Nhà nước tư bản là nhà nước của giai cấp tư sản, mọi quyền lợi đều thuộc về giai cấp tư sản... Nhà nước tư bản xác lập hình thức bóc lột mới của giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi 	0.75đ
	<ul style="list-style-type: none"> - Các cuộc cách mạng tư sản đều không triệt để, không giải quyết được triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân... Nhà nước tư bản là nhà nước của giai cấp tư sản, mọi quyền lợi đều thuộc về giai cấp tư sản... Nhà nước tư bản xác lập hình thức bóc lột mới của giai cấp tư sản, quần chúng nhân dân không được hưởng quyền lợi 	0.75đ
Câu 2	<p>Thông qua việc trình bày kết cục của hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945). Phát biểu suy nghĩ của em về hai cuộc chiến tranh và rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay.</p>	6,0đ
	<p>* Kết cục của hai cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)</p>	3.0đ
	<p>* Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phe Liên minh (Đức, Áo – Hung) thất bại. - 38 nước bị lôi cuốn vào vòng khói lửa; 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương; tàn phá cơ sở vật chất của nhân loại, thiệt hại về vật chất 338 tỷ USD, trong đó chi phí trực tiếp quân sự là 85 tỷ USD. 	1,5đ 0.25đ
	<ul style="list-style-type: none"> - 38 nước bị lôi cuốn vào vòng khói lửa; 10 triệu người chết, trên 20 triệu người bị thương; tàn phá cơ sở vật chất của nhân loại, thiệt hại về vật chất 338 tỷ USD, trong đó chi phí trực tiếp quân sự là 85 tỷ USD. 	0.75đ

	<ul style="list-style-type: none"> - Các nước châu Âu trở thành con nợ của Mĩ. Mĩ sau chiến tranh giàu lên. Nhật nâng cao vị thế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, nhà nước Xô viết được thành lập, mở ra thời kì lịch sử mới – Lịch sử thế giới hiện đại. * <i>Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)</i> - Phe phát xít (Đức, Italia, Nhật) thất bại. - Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại. - 76 nước bị lôi cuốn vào vòng khói lửa; Khoảng 60 triệu người bị chết, 90 triệu người bị thương; thiệt hại về vật chất 4000 tỷ USD, trong đó chi phí trực tiếp quân sự là 1384 tỷ USD. - Hệ thống các nước XHCN ra đời ở Đông Âu và châu Á; thế và lực trong hệ thống các nước tư bản chủ nghĩa thay đổi; phong trào giải phóng dân tộc có điều kiện phát triển. 	0.5đ 1,5đ 0.25đ 0.25đ 0.75đ 0.25đ
	<p>Phát biểu suy nghĩ của em về hai cuộc chiến tranh và rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình hiện nay.</p> <p>* <i>Phát biểu suy nghĩ ...</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cả hai cuộc chiến tranh thế giới đều gây ra hậu quả hết sức nặng nề về người và của... Là cuộc chiến tranh phi nghĩa, vì tham vọng riêng mà gây ảnh hưởng đến toàn nhân loại. - Căm ghét chiến tranh, thương xót cho những người dân vô tội bị lôi cuốn và bị sát hại trong chiến tranh. - <i>Rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh hòa bình hiện nay:</i> + Các cuộc chiến tranh đặc biệt là chiến tranh thế giới đưa đến hậu quả vô cùng nặng nề vì vậy cần có ý thức bảo vệ hòa bình thế giới và đây là trách nhiệm chung của toàn nhân loại. + Thế giới hiện nay đang đứng trước nhiều nguy cơ lớn dẫn đến chiến tranh như: tranh chấp xung đột lãnh thổ giữa các quốc gia, khu vực; chiến tranh hạt nhân,... đặc biệt là nguy cơ của chủ nghĩa khủng bố vì vậy các quốc gia đều phải chung tay bảo vệ hòa bình đồng thời tăng cường giải quyết các tranh chấp bằng sức mạnh đoàn kết, sử dụng các biện pháp hòa bình, ngồi vào bàn đàm phán thương lượng; tránh xảy xung đột bằng vũ lực, hạn chế sản xuất vũ khí hạt nhân; sử dụng luật pháp quốc tế và tổ chức Liên hợp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới. + Tuyên truyền thế giới hòa bình, đoàn kết để giải quyết những vấn đề cấp bách của nhân loại.... 	3.0đ 1.0đ 0.5đ 0.5đ 2.0đ 0.5đ 1.0đ 0.5đ
Câu 3	<p>Khởi nghĩa nông dân Yên Thế (1884 - 1913):</p> <p>a. Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa Yên Thế.</p> <p>b. Em có nhận xét gì về sự khác biệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương?</p> <p>c. Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Yên Thế.</p>	7.0đ
	<p>a. Nguyên nhân:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nông dân đồng bằng Bắc Kỳ vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn 	0,75

<p>sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã đứng dậy đấu tranh 	0,75
<p>b. Nhận xét sự khác biệt ...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đây là cuộc khởi nghĩa lớn nhất, có thời gian kéo dài nhất (gần 30 năm), quyết liệt nhất. Có ảnh hưởng sâu rộng nhất từ khi thực dân Pháp xâm lược nước ta đến những năm đầu thế kỉ XX - Khởi nghĩa Yên Thế không chịu sự chi phối của tư tưởng "Cần Vương" mà là phong trào đấu tranh tự phát của nông dân để tự vệ, bảo vệ quyền lợi thiết thân, giữ đất giữ làng. - Nghĩa quân chiến đấu rất quyết liệt, buộc kẻ thù hai lần phải giảng hòa và nhượng bộ một số điều kiện có lợi cho ta. Đặc biệt trong thời kì đình chiến lần thứ hai, nghĩa quân Yên Thế còn liên lạc với các nghĩa sĩ yêu nước theo xu hướng mới như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh. - Khởi nghĩa Yên Thế không phải do văn thân sĩ phu yêu nước phát động, tập hợp, mà là một loạt các cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ do nhiều thủ lĩnh địa phương cầm đầu (xuất thân từ nông dân) ... 	0,75 0,75 0,75 0,75
<p>c. Ý nghĩa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cuộc đấu tranh tự phát vô cùng oanh liệt của nông dân., thể hiện tinh thần yêu nước của nhân dân ta. - Ngay cả khi các phong trào khác đã tan rã, nhưng phong trào nông dân Yên Thế vẫn tồn tại. Điều đó chứng tỏ khả năng lớn lao của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, tinh thần chiến đấu bất khuất, kiên cường của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống ngoại xâm - Góp phần làm chậm quá trình bình định của thực dân Pháp - Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các phong trào đấu tranh sau này. 	0,75 0,75 0,5 0,5

Hết